



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้กำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามประกาศ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยแยกเป็นแต่ละตำแหน่ง และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- (๔) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

อนึ่ง ผู้สอบแข่งขันท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี สามารถยื่นคำร้องขอทราบข้อมูลได้ ณ งานกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพนัสสินทร์ กันตวัฒน์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๐๑	นายเป่า แก้วยอดดี	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๕๐๐๑	นายวรินทร์ เกตุบุญเรือง	

(ลงชื่อ)

ท.อ.

(นายพนัสสินทร์ กันตวัฒน์สกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน